



รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยอ้อ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑
วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยอ้อ

**รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑**

วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายดลคำหยัด ลอดบุตร	ประธานสภา อบต.ห้วย	ดลคำหยัด ลอดบุตร
๒.	นายชิษณุพงศ์ หมั่นพันธ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	ชิษณุพงศ์ หมั่นพันธ์
๓.	นางสาวจุฑารัตน์ ทองสกุล	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	จุฑารัตน์ ทองสกุล
๔.	นายธเนศ สุขท่ากอ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	ธเนศ สุขท่ากอ
๕.	นายสมพงศ์ สุเมษฐ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	สมพงศ์ สุเมษฐ์
๖.	นายสว่าง ระยาพัก	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	สว่าง ระยาพัก
๗.	นายธรรมรักษ์ บุญเรือง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	ธรรมรักษ์ บุญเรือง
๘.	นายธวัชชัย แซ่อึ้ง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	ธวัชชัย แซ่อึ้ง
๙.	นายนรินทร์ เจริญสุข	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	นรินทร์ เจริญสุข
๑๐.	นายพีระภัทร หวังจิตร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	พีระภัทร หวังจิตร
๑๑.	นายวิรัตน์ วงษ์นุ้ย	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	วิรัตน์ วงษ์นุ้ย
๑๒.	นายสมบูรณ์ ศรีรัตน์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘	สมบูรณ์ ศรีรัตน์
๑๓.	นายบัญญัติ สารวงค์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘	บัญญัติ สารวงค์
๑๔.	นายอุดม ชัยนิกิจ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙	อุดม ชัยนิกิจ
๑๕.	นายทวี เตชากุล	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙	ทวี เตชากุล

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายเต็ม วังวิเศษ	รองประธานสภา	(ขาดประชุม)
๒. นายเกษม นัยนา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	(ลาประชุม)
๓. นายวิฑาบบ สรรเสริญ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	(ลาประชุม)
๔. นายสมัคร โสภาพ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐	(ขาดประชุม)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาววิมลลา ถิ่นทับปุด	หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
๒. นายสถิต รัตน์ฉวี	ปลัด อบต.นาสัก
๓. นายวสุพล เครือรัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เปิดประชุม

เวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อสมาชิกสภา อบต. มาครบองค์ประชุม นายดลต้าหัยต์ ลอดบุตร ประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้

นายดลต้าหัยต์ ลอดบุตร
ประธานสภาฯ

สวัสดี ท่านรักษาการนายก ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อลุงทุกท่าน วันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เราได้มีผู้ที่จะได้มาดูแลเกี่ยวกับข้อบัญญัติอะไรต่างๆ และระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ถึงแม้ท่านจะมาอย่างไม่เป็นทางการแต่ท่านก็ให้เกียรติมาดูแลล่วงหน้าเพื่อที่จะมาทำการอะไรที่ทำให้ถูกต้องส่วนของราชการก่อนอื่นก่อนเปิดการประชุมก็เป็นการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ขออนุญาตให้ทุกท่านรับฟังสิ่งที่ท่านว่าที่ปลัดจะโอนย้ายมายังองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อลุงเราได้พบปะพูดคุยกับทางสมาชิกทุกท่านขอเรียนเชิญท่านปลัดสถิต รัตน์ฉวี ปลัด อบต.นาสัก

นายสถิตย์ รัตน์ฉวี
ปลัด อบต.นาสัก

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก อำเภอฉวี จังหวัดชุมพร มีความประสงค์ขอโอนมาที่ตำบลหล่อลุง อำเภอตะกั่วทุ่ง จากกำหนดการแล้วต้องทำอยู่ ๒ ช่วง ช่วงแรกต้องให้รักษาการนายกฯ รับโอนเมื่อก็ ก็ได้เข้าไปรับไปขอเอกสารไว้แล้ว วันนี้จะมาขอเสนอเอกสารขอโอนจึงทราบว่าทางฝั่งกับชุมพรประชุม ก.อบต. ไม่พร้อมกัน วันโอนจริงคือวันที่ ๒ ตุลาคมแต่ที่นี้ในลักษณะการทำงานของผมโอนมาแล้วก็ ๑๐ กว่าที่ เป็นปลัดอบต. เป็นปลัดเทศบาลชุมพร ไปเป็นรองปลัดแต่ไม่คิดที่จะไปแต่มีรับตำแหน่งเหลือแครงแต่ก็ไม่อยากไปเดี๋ยวจนการก็ต้องสอบอีกก็มาตรงนี้ก็ถึงว่าก็เคยเป็นปลัดที่ อบต. ทำอยู่ มาก่อนรู้จักกับปลัดทางหล่อลุงทุกคน โดยการทำงานของผมทำงานแบบต้องมีแผนอยากไปไหนก็ต้องมีแผนทั้งหมดแต่ที่มาตรงนี้คำถามถามว่ามาก่อนการที่ท่านประธานกล่าวมีอำนาจใหม่ไม่มีหรือครับแต่ว่าต้องเอาพระราชบัญญัติปฏิบัติราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๔๕ ก็เหมือนกันการปกครองเรามีส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น หล่อลุงเป็นส่วนท้องถิ่นถือว่าปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการแผ่นดิน ตามมาตรา ๓๔ ก็ถือว่าก็ต้องมาอยู่แล้วเป็นห่วงทั้งข้อบัญญัติงบประมาณ วันที่ ๒ ถ้าไม่มีการขยายข้อบัญญัติ หรือไม่เสร็จผมก็ต้องมารับอยู่แล้วแต่ที่นี้ก่อนหน้านี้ประมาณ ๒ อาทิตย์ผมก็มาแล้วก็มาขอเอกสารเขายืมไปศึกษาไม่ว่าแผนกำลัง ร่างข้อบัญญัติ การโอนงบประมาณการที่ผมจะเข้ามา ถ้าเข้าใจกันก็ไม่ใช่ไรแต่ถ้าไม่เข้าใจกันก็จะปัญหาในอนาคตแต่ถ้าในอนาคตผมมาก็คือ ๒ ตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่นายกแล้วก็เป็นปลัดด้วยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดที่กล่าวมามันเป็นวิธีการปฏิบัติทางปกครองทั้งสิ้นก็พูดไว้ตรงนี้เลยวันนี้ที่มานำตัวชื่อสกุลก็แนะนำตัวไปแล้วถ้าตามมติ ก.อบต.จังหวัด จริงๆ ก็วันที่ ๒ การที่ท่านประธานสภาได้กล่าวก่อนที่จะมาตรงนี้ก็ปัญหาที่ต้องให้แก่ ทางสมาชิกก็คงจะรู้การที่จะมาแก้ปัญหาามาปั๊บมาปั๊บจะแก้ปัญหาเลยไม่ได้ก็ต้องมาศึกษาวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งอุปสรรคปัญหาแต่ละปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ผมกล่าวที่จะมารับหน้าที่สำคัญที่จะบอก ๑. เรื่องอาคาร ๒. เรื่องน้ำ ผมไม่แน่ใจว่าตอนที่ได้คุยกับทางสมาชิกนอกรอบบางท่านไปแล้วเรื่องอาคารที่ก่อสร้างไม่ทราบว่าได้อยู่ในสมัยสภาชุดนี้หรือไม่ครับ

หมายความว่าเราได้เลือกตั้งแล้ว แล้วจึงก่อสร้าง ผมในฐานะปลัดถ้ามาก็ตาม มาตรา ๖๐/๑ งานประจำเป็นหน้าที่ของปลัดนะครับ มาตรา ๕๙ เป็นหน้าที่ของนายกฯ ฉะนั้นผมมาในวันที่ ๒ ตามกฎหมายจัดตั้งก็ทำ ๒ ตัวเลขที่นี้ผมได้มาตั้งแต่ต้นแล้วว่าผมมีแผนผมก็ต้องวางแผนก่อนผมได้ขอเอกสารทางนี้ไปทางนักวิเคราะห์ทางนิติกร แต่ถามว่าขอได้ไหมในฐานะปลัดมันไม่ได้ แต่ถ้าขอก็ขอได้หมดเรามีอำนาจหน้าที่ที่จะทำ ตัวนี้มากกว่า เรื่องอาคารที่ผมจะมาทำ ๑ ต้องศึกษาก่อนก็มี คำพิพากษาของศาลของปี ๕๗ ก็ได้ไปปรึกษาแล้ว คำถามคือว่าเดินต่อหรือว่าต้องรื้อถอนหรือตามที่คุณพิพากษาบอก และก็ให้ถามนิติกรทางไลน์ว่ามันเป็นมาอย่างไร เมื่อวานก็ได้เข้าไปดูสถานที่จริงว่ามันเป็นอย่างไรก็ต้องถอดคำพิพากษามาที่นี้ผมได้ทราบว่าการทางนิติกรจะต้องลาตลอดเดือนตุลาคม ผมก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะเขาได้ลาตลอด ที่นี้ก่อนที่จะมาให้เขาทำตัวขอมาช่วยราชการได้ไหมเพราะตอนเดินทางมาผมต้องออกค่าน้ำมัน สามสี่พันบาท ให้ทางที่ทำหนังสือไป ก็ไม่ทำไปแต่ช่างเถอะถ้าผมมาเมื่อใดก็บอกแล้วว่าการทำงานเราเป็นข้าราชการที่รอดมาทุกวันนี้ผมปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องชอบถึงผมจะปฏิบัติหน้าที่โดยผิดกฎหมายแต่ผมทำตามกฎหมายผมไม่ต้องรับโทษ ก็ยินดีได้พบปะกับหลายท่านใดมีความประสงค์อะไรที่นี้การทำร่างข้อบัญญัติแล้ว ก็ผมบอกว่างบลงทุนไม่ต้องตั้งให้ไปไว้ในงบกลาง เพราะมาวันนี้ว่าการเข้าสภาเขาทำกันอย่างไร ผมเริ่มต้นมาในวันที่ ๒ เป็นต้นไป ที่ผมมาในวันนี้ ที่พวกท่านทุกคนทำอะไรไว้ผมจะไม่ยุ่งเลย ผมจะต้องเดินหน้าต่อไปคือต้องคุยกันให้เข้าใจที่มาได้วันนี้ก็จะมาถามท่านด้วยเพราะผมต้องมีการบ้านที่จะต้องทำเพราะอีกเดือนกว่าผมจะมาเต็มตัว ถ้ามาช่วยราชการนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแสดงว่าผมร่อนระยะเวลาในการศึกษาข้อมูลลดลงเท่านั้น อย่างเช่นอาคารผมใช้เวลาระยะเวลา ๖ เดือนสมมุติช่วงนี้ก็เหลืออีกประมาณ ๔ เดือน ๕ เดือนก็ดูจากทางนิติกรและอีกหลายอย่าง ถามว่าผมขจัดใจใหม่ที่ขอความร่วมมือใครและเอกสารก็ไม่ได้คำแนะนำก็ได้ผมก็ขจัดใจเหมือนกัน ด้วยวิธีปฏิบัติราชการถ้าผมมาก่อนแล้วผมจะบอกว่าผมต้องทำอย่างไรไม่ต้องกลัวหรอก เขาถามว่าทำไมหรือหล່อยๆ ทุกที่ที่ผมไปมีปัญหาทั้งนั้นที่ไม่มีปัญหาเขาก็ไปหมด ที่ผมไปก็มีปัญหาเหมือนกัน ผมได้มีโอกาสคุยกับท่านนายกละแวกนี้ นายกคลองเคียน นายกท่าอยู่ นายกโคกกลอย ที่นี้การจะมาแก้ปัญหาคือ หล່อยๆ การตั้งปัญหาของท่านก่อนบางที่เป็นปัญหาอาจจะไม่ใช่ปัญหา ผมอยู่ระดับท้องถิ่นมาเกือบ ๓๐ ปี การจับผิดจับยากมากยกเว้นคนในแจ้ง สดง.ไปแจ้ง ปปช. คนในทั้งนั้นที่จะได้ตรวจได้ วันนี้ได้มีโอกาสมาเป็น ปลัด อบต. หล່อยๆ ได้เป็นโอกาสดีด้วยเพราะว่า อบต. ประกอบด้วยสภาและนายกตามมาตรา ๔๔ นายกก็ไม่มี สภาก็ไม่มี ฉะนั้นมันไม่สมบูรณ์กันเราจะโทษใครก็ได้ว่าคนที่ทำอยู่ผมพูดได้หรือว่าศักยภาพไม่มี มันก็เลยเป็นอย่างนี้ และคนที่มีความรู้ก็ไปอยู่ที่เขาต้องการแล้ว ที่นี้มาตรงนี้แน่นอนผมต้องใช้ข้อบัญญัติ แผนอัตรากำลังต้องใช้ ถ้าทำถูกก็ไปกันได้ ถ้าทำไม่ถูกผมก็ทำไปตามนั้น ก็ต้องทำให้ถูกก็สามารถดำเนินไปได้ด้วยดี ร่างข้อบัญญัติ เดียวผมจะนั่งฟังท่านว่าวาระที่ ๑ ท่านเสนออย่างไร คณะกรรมการอย่างไร มีประเด็นอย่างไร เพราะตอนผมมาผมดูหมดเพราะก็ต้องส่งไปที่ทางอำเภอเพื่อให้ นายอำเภอพิจารณาอนุมัติและผู้ปฏิบัติหน้าที่ลงนามเป็นอันว่าใช้ได้

ก่อนที่จะใช้ผมก็ขอเวลานี้ให้ผู้บริหารข้อเสนอ วาระหนึ่งเป็นยังไง วาระสองเป็น
 ยังไงขึ้นตอนถูกต้องหรือไม่ เมื่อตอนผมใช้ข้อบัญญัติผมต้องรู้อ่างประมาณส่วนนี้
 ใช้อย่างไร เพราะฉะนั้นแต่ละไตรมาสผมจะต้องรู้ สิ่งที่ผมบอกสิ่งที่ผมกล่าวไว้ได้ทำ
 ตามข้อเสนอแนะผมหรือไม่ ต่อไปก็ขอให้ท่านประธานดำเนินการประชุมสภาต่อไป
 นะครับ

นายดลต้าหัยด์ ลอดบุตร
 ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านปลัดสถิตย์ รัตนฉวี ณ โอกาสนี้ด้วย ก็ถือว่าเป็นเกียรติ
 อย่างยิ่งที่เราอยู่ของเราได้มีปลัดมาดูแลในส่วนนี้ท่านสามารถชี้แจงได้ทำอะไรต่างๆ
 ได้เลยนะครับที่ท่านเห็นควร เข้าสู่วาระที่ประชุมจากการประชุมครั้งที่แล้ว
 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางก็ได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่
 ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ก็ให้ที่ประชุมได้เสนอผู้ที่จะเป็นเลขานุการสภา
 ชั่วคราวและในส่วนของการคัดเลือกเลขานุการสภา ก็ยกไปที่วาระเพื่อพิจารณา
 ขอเชิญเสนอชื่อเลขานุการสภาชั่วคราวเรียนเชิญที่ประชุมเสนอเลยครับ

นายสมพงศ์ สุเมินทร์
 สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.ห้วยยาง ทุกท่าน กระผมขอเสนอ
 นายณรินทร์ เจริญสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖ เป็น
 เลขานุการสภาชั่วคราว ครับ

นายดลต้าหัยด์ ลอดบุตร
 ประธานสภาฯ
 ที่ประชุม

ขอผู้รับรองครับ

มีผู้รับรอง จำนวน ๓ คน

๑. นายพีระภัทร หวังจิตร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗
๒. นายอุดม ขยันกิจ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙
๓. นายทวี เดชากุล สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙

นายดลต้าหัยด์ ลอดบุตร
 ประธานสภาฯ

มีหนังสือจากสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพังงา เรื่องขอความร่วมมือแจ้งผู้มี
 หน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการยื่นบัญชี
 ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
 ทูจจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๐๒(๙) และประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง
 กำหนดตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น
 และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน
 และหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒(๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดตำแหน่งผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชี
 ทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
 กรณีเข้ารับตำแหน่งและกรณีพ้นจากตำแหน่งภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
 ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง
 หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อ
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น สำนักงาน ป.ป.ช. จึงขอความร่วมมือท่าน
 ในการแจ้งให้ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินดำเนินการยื่นบัญชีทรัพย์สิน
 และหนี้สินภายในหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและ
 หนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
 ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จักขอบคุณมาก ขอแสดงความนับถือ
 (นางสาวนุชจรินทร์ อินประถม) ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด
 พังงา ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ระเบียบวาระที่ ๒

นายตลต้าหยัด ลอดบุตร
ประธานสภาฯ

นายอุดม ชัยนิกิจ
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙

นายตลต้าหยัด ลอดบุตร
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

นายตลต้าหยัด ลอดบุตร
ประธานสภาฯ

นายวิรัตน์ วงษ์นัย
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗

นายตลต้าหยัด ลอดบุตร
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ที่ประชุม

นายตลต้าหยัด ลอดบุตร
ประธานสภาฯ

นายตลต้าหยัด ลอดบุตร
ประธานสภาฯ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

รายงานการประชุมสภาหล่อยอง อบต.หล่อยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒
ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรียนเชิญคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.หล่อยอง ทุกท่าน กระผมได้อ่านและศึกษาดูแล้วไม่มีข้อผิดพลาดครับ

มีสมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่าน มาโปรดยกมือครับ

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาคัดเลือกเลขานุการสภา อบต.

เนื่องจากนายธวัช แซ่ฮี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยอง หมู่ที่ ๕ ได้ขอลาออกจากเลขานุการสภาฯ เพราะภาระหน้าที่อย่างอื่น ควบคู่กัน อาจจะทำให้การปฏิบัติงานด้านเลขานุการสภาฯ เกิดความล่าช้า จึงขอลาออกจากตำแหน่ง เลขานุการสภาฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ทำให้ตำแหน่งว่างลง

ตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ในข้อที่ ๑๕ (๒) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือก เลขานุการท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีขึ้นคราวแรกนับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงนะครับ ในการคัดเลือกก็ให้มีผู้เสนอชื่อ และผู้รับรอง ๒ คน แต่ถ้ามีผู้เสนอชื่อเพียงคนเดียวก็ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.หล่อยองทุกท่าน กระผมขอเสนอ นายอุดม ชัยนิกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยอง หมู่ที่ ๙

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอใครเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ

ถ้าไม่มี ผมขอผู้รับรองในที่ประชุมครับ

มีผู้รับรอง จำนวน ๒ คน

๑. นายนรินทร์ เจริญสุข สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖

๒. นายพีระภัทร หวังจิตร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ตามที่สมาชิกสภาทุกท่านได้มีมติเห็นชอบ ก็ถือว่า นายอุดม ชัยนิกิจ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙ เป็นเลขานุการสภา อบต.หล่อยอง แทนตำแหน่งที่ว่างครับ

๓.๒ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (วาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ)

โอกาสนี้ขอเชิญผู้ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยองชี้แจงร่างข้อบัญญัติฯ ขอเรียนเชิญครับ

นางสาววิมลลา ถิ่นทับปุด
หัวหน้าสำนักปลัดฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.หล່อยงทุกท่าน ว่าด้วย
เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (วาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ)

คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล່อยง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหล່อยง จะได้
เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หล່อยงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
หล່อยง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ดังต่อไปนี้

๑. สถานการณ์คลัง

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

- ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จำนวน ๓๖,๐๓๕,๑๕๐.๓๓ บาท
- ๑.๑.๒ เงินสะสม จำนวน ๑๐,๕๕๐,๘๗๗.๕๐ บาท
- ๑.๑.๓ เงินทุนสำรองเงินสะสม ๑๒,๘๒๗,๒๓๐.๙๔ บาท
- ๑.๑.๔ รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย
จำนวน ๑๐ โครงการ รวม ๒๒๕,๐๗๙.๐๐ บาท
- ๑.๑.๕ รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๗
โครงการ รวม ๓๗๔,๘๐๐.๐๐ บาท

๑.๒ เงินกู้คงค้าง จำนวน ๐.๐๐ บาท

๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๓

(๑) รายรับจริง จำนวน ๓๐,๓๘๕,๕๗๐.๖๑ บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จำนวน ๓๘๔,๖๔๒.๒๓ บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

จำนวน ๓,๕๑๕,๗๙๐.๙๐ บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สินจำนวน ๑๘๓,๘๙๘.๗๒ บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์

จำนวน ๐.๐๐ บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน ๒๑,๓๐๐.๐๐	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน ๐.๐๐	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน ๑๑,๙๓๖,๒๘๔.๗๖	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน ๑๔,๓๔๓,๖๕๔.๐๐	บาท

(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน ๑,๓๘๘,๕๐๐.๐๐ บาท

(๓) รายจ่ายจริง จำนวน ๒๐,๐๖๑,๔๔๔.๕๖ ประกอบด้วย

งบกกลาง	จำนวน ๗,๓๘๑,๓๒๕.๗๓	บาท
งบบุคลากร	จำนวน ๖,๓๓๓,๓๓๗.๕๗	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน ๔,๑๑๔,๐๕๑.๒๖	บาท
งบลงทุน	จำนวน ๑,๐๓๔,๙๐๐.๐๐	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน ๐.๐๐	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน ๑,๑๙๗,๘๓๐.๐๐	บาท

(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน ๒๔,๑๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท

(๕) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๑๔,๙๐๐,๓๙๙.๐๐ บาท

(๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๐.๐๐ บาท

(๗) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน ๐.๐๐ บาท

ถ้าประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี ๒๕๖๒	ประมาณการ ปี ๒๕๖๓	ประมาณการ ปี ๒๕๖๔
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกกลาง	9,865,698.34	11,911,410.00	13,900,860.00
งบบุคลากร	8,466,786.77	13,883,490.00	14,543,240.00
งบดำเนินงาน	6,532,437.14	11,060,500.00	11,115,100.00
งบลงทุน	3,242,700.00	1,696,500.00	377,800.00
งบเงินอุดหนุน	2,409,171.00	2,782,100.00	2,752,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	30,516,793.25	41,334,000.00	42,689,000.00
รวม	30,516,793.25	41,334,000.00	42,689,000.00

ต่อมาในหน้าที่ ๘ เป็นบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,563,080.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	290,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,075,220.00
แผนงานสาธารณสุข	467,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	3,642,840.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,750,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานมกกลาง	13,900,860.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	42,689,000.00

รายละเอียดของ หน้าที่ ๕-๑๐ จะเป็นการแยกรายละเอียดที่ท่านทราบในแต่ละหมวดขอให้ท่านดูเอกสารประกอบได้เลยนะคะก่อนหน้านี้ได้จัดส่งร่างข้อบัญญัติให้ท่านได้ศึกษาก่อนแล้ว ค่ะมาถึงเอกสารหน้าที่ ๑๔-๑๖ ก็จะเป็นรายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยิ่ง จะมีส่วนแสดงให้ท่านเห็นประมาณการรายรับ ปี ๒๕๖๐ จนถึงปี ๒๕๖๔ การประมาณการของปี ๒๕๖๓ วิเคราะห์รายการปัจจุบันของปี ๒๕๖๔ จะจำแนกให้ท่านสมาชิกได้รับทราบตามหมวดแต่ละหมวด

รายได้จากการจัดเก็บเองประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย อากรรังนกอีแอ่น

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ค่าธรรมเนียมติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ ค่าดอกเบี้ย เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

ค่าขายแบบแปลน ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
หมวดรายได้จากทุน

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้แล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร ตั้งรับไว้ ๒๑,๒๔๐,๐๐๐ บาทประกอบด้วย

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสุรา ภาษี
สรรพสามิต ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล ภาษีจัดสรร
อื่นๆ รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรายไตรมาสจะ

ต่อไปเป็นรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งรับไว้ ๑๙,๖๖๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย

เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทำ

หน้า ๒๘ ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยอึ้ง
อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ประมาณการ
ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	86,400
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,800,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,484,720

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนพนักงาน	2,085,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,536,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	74,940
เงินอื่นๆ	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,893,020
รวมงบบุคลากร	6,377,740

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000
ค่าเช่าบ้าน	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000
รวมค่าตอบแทน	167,000

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	350,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสำนักงาน	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000
รวมค่าวัสดุ	310,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	25,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	65,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	250,000
รวมงบดำเนินงาน	3,442,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ชั้นวางแฟ้ม ขนาด 20 ช่อง	3,500
--------------------------	-------

โต๊ะทำงานเหล็ก	27,500
----------------	--------

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล	3,500
---------------------------	-------

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายรูปดิจิทัล	22,000
---------------------	--------

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	34,000
--------------------------------------	--------

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300
---	-------

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	7,500
-------------------------------	-------

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	1,400
--	-------

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	150,000
----------------------------------	---------

รวมค่าครุภัณฑ์	253,700
-----------------------	----------------

รวมงบลงทุน	253,700
-------------------	----------------

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนพนักงาน	1,792,740
------------------	-----------

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,000
----------------------------	-------

เงินประจำตำแหน่ง	42,000
------------------	--------

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	248,220
---------------------	---------

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	545,160
----------------------	---------

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	68,520
--------------------------------	--------

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,701,640
---------------------------------	------------------

รวมงบบุคลากร	2,701,640
---------------------	------------------

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000
---	--------

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000
-------------------------------------	--------

ค่าเช่าบ้าน	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,000
รวมค่าตอบแทน	179,000

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ	
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและ นอกราชอาณาจักร	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	470,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสำนักงาน	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000
รวมค่าวัสดุ	80,000
รวมงบดำเนินงาน	729,000

งบลงทุน**ค่าครุภัณฑ์**

ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	16,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
(3) เครื่องสำรองไฟฟ้า	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	7,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	29,000
รวมงบลงทุน	29,000
รวมงานบริหารงานคลัง	3,459,640
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,563,080

แผนงานการรักษาความสงบภายใน**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน****งบดำเนินงาน****ค่าตอบแทน**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	50,000
ปกครองส่วนท้องถิ่น	
รวมค่าตอบแทน	50,000

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	
รายจ่ายหมวดอื่นๆ	
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	
ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	50,000
รวมงบดำเนินงาน	100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	100,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	
งบดำเนินงาน	
ค่าใช้จ่าย	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	
รายจ่ายหมวดอื่นๆ	
โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นด้านสาธารณภัย	50,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	
ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห่อฮ่อม	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	150,000
ค่าวัสดุ	
วัสดุเครื่องดับเพลิง	40,000
รวมค่าวัสดุ	40,000
รวมงบดำเนินงาน	190,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	190,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	290,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	225,036
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,200,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000
สำรองจ่าย	2,951,534

รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหล่อยูง	140,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	100,000
เงินช่วยเหลือ	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	230,290
ท้องถิ่น (กบท.)	
	รวมงบกลาง 13,900,860
	รวมงบกลาง 13,900,860
	รวมงบกลาง 13,900,860
	รวมแผนงานงบกลาง 13,900,860
	รวมทุกแผนงาน 42,689,000

นี่ก็เป็นรายละเอียดบางส่วนนะคะ ส่วนรายละเอียดที่เหลือสมาชิกสภาทุกท่านก็คงได้ศึกษามาก่อนหน้านี้แล้วนะคะ

นายตลด้าหยัด ลอดบุตร
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณวิมลลา ถิ่นทับปุด หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน ปลัด อบต.หล่อยูง ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หล่อยูง นะครับจากการที่ท่านได้เสนอรายละเอียดงบประมาณในร่างข้อบัญญัติแต่ละส่วนในที่ประชุมไปแล้วในส่วนเอกสารที่เหลือทุกท่านก็คงจะได้ศึกษาข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้ามีขอเชิญครับ

นายวุฒพล เครือรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.หล่อยูง ทุกท่าน ตามที่ท่านนายกได้จะชี้แจงรายละเอียดไปนั้นผมก็เข้าใจครับ หน้าที่ ๗๐ ยอดรวมงบกลาง ทั้งหมดอยู่ที่ ๑๓,๙๐๐,๘๖๐ บาท และส่วนที่รวมทุกแผนงาน ทั้งหมดอยู่ที่ ๔๒,๖๘๙,๐๐๐ บาท ส่วนที่ท่านได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้งบกลางของปี ๒๕๖๐ ใช้จ่ายไป ๓๐ ล้านบาทนั้นคือรวมทุกหมวดใช้จริงแค่ ๙,๓๙๖,๗๐๒ บาท เราสามารถดูรายจ่ายจริงกลับประมาณการระหว่างช่องซ้ายกับช่องขวา เทียบการจ่ายจริงได้ นะครับรวมทั้งหมดประมาณนี้ครับ ซึ่งปีนี้ อบต.ของเราจะเป็นงบดุลก็คืองบรายจ่ายกับงบรายรับเท่ากันอยู่ที่ ๔๒,๖๘๙,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นงานต่างๆแผนงานของทั้ง ๒ รายละเอียดจะอยู่ด้านหลังท่านสามารถศึกษาได้ทั้งหมดนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เอกสารที่แก้ไขใหม่ก็จะแก้เป็นคำตอบแทนผู้ซึ่งทำประโยชน์ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหนังสือให้ทำอาสาบริบาล ของฝ่ายนักพัฒนาชุมชน เราเราได้ตั้งเพิ่มไป ๑๔๔,๐๐๐ บาท ซึ่งเราต้องขอแก้ไขเอกสารตามแนบแก้ไขแค่ ๑ ยอดแต่เป็นระบบที่แก้แล้วมันรันตัวเลขใหม่ทั้งหมดคือจะต้องแก้หลายใบซึ่งจะอยู่ในงบดำเนินงาน เราจะเอางบกลางหักออกไปเพิ่มในงบดำเนินงาน ๑๔๔,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดที่แจ้งให้ทราบขอบคุณครับ

นายตลด้าหยัด ลอดบุตร
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และนโยบายและแผน นั่นคือการเสนอข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ก็ถือว่าเราก็ได้ศึกษาก็ได้ทำการชี้แจงกันไปแล้ว ลำดับต่อไปสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยขอเชิญครับ

นายสมพงษ์ สุเมนทร์
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.หล่อยุง ทุกท่าน ผมก็ฟัง
อยู่แต่ผมไม่ได้ยินว่าจะสร้าง อบต.ว่ามันอยู่ตรงไหนอยู่หน้าไหนไม่ได้ยินจริงๆ
ครับ ให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยอธิบายหน่อยครับ

นายวสุพล เครือรัตน์
ประธานสภา

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.หล่อยุง ทุกท่าน ในส่วน
งบ อบต. ที่เราได้ตั้งไว้ ๓ ล้านบาทนั้นที่คุณนอกรอบกัน ซึ่งพอได้มาปรึกษากับ
นายกและท่านปลัดสถิตย์ รัตนฉวี เนื่องจากว่าต้องมีประมาณการและต้องมี
BOQ ในการประกอบซึ่งเป็นการยาก เราก็เลยย้ายจากตัวที่เป็นค่างบลงทุนที่
เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างเราเข้าไปในสำรองจ่ายในเงินงบกลางก่อนถึงจะเอามาทำจริง
ก็เป็นอำนาจของสภาที่ต้องเปิดสภาจำได้แต่ต้องมีรายละเอียดแนบก่อนโดยย้าย
งบตัวนั้นไปอยู่ในงบสำรองจ่ายทั้งหมดของ อบต.ขอบคุณครับ

ปลัดสถิตย์ รัตนฉวี
ปลัด อบต.นาสัก

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.หล่อยุง ทุกท่าน ก่อนที่
ผมจะอธิบายเราต้องมีความเข้าใจตรงกันก่อนในร่างข้อบัญญัติ คุณเข้าใจว่าคำว่า
แผนงานใหม่ครับ แล้วก็หมวดเงินเดือนหมวดค่าจ้างประจำหมวดค่าใช้สอยแล้วก็
เงินอุดหนุนอะไรพวกนี้ และสำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ผมถาม
ว่าท่านเข้าใจไหมครับ ถ้าคุณไม่เข้าใจ ผมจะอธิบายให้มีคำถามในร่างข้อบัญญัติ
ด้วยครับ ไม่ทราบว่าคุณเป็นสมาชิกมากี่ปีแล้วครับ คุณพิจารณาร่าง มาแล้วกี่ฉบับ
ครับ ผมก็ขออธิบายในตรงนี้นะครับถ้าแผนงานมันมี ๔ ด้าน มีแผนงาน ๑๒
แผนงาน มีงาน ๓๖ งาน ที่นี้เราเข้าใจกันว่า สำนักปลัด กองคลังกองช่าง กอง
การศึกษา ต้องเข้าใจด้วยใช่ไหมครับแล้วแต่ละหมวดมันจะแทรกอยู่แต่ละสำนัก
เป็นงานเขาแยกแต่ละสำนักถ้าท่านเข้าใจในแผนงานในลักษณะนี้ซึ่งผมเป็นปลัดก็
อธิบายอย่างนี้ตลอดครับถ้าท่านรู้อย่างนั้นเวลาประชุม มันก็จะไม่มีปัญหา
เลยอย่างเช่นแผนงานบริหารงานทั่วไปมันต้องอยู่ในสำนักปลัด กองคลังกองช่าง
กองการศึกษา ไม่ทราบว่ามันอยู่ตรงไหนครับแต่ผมว่าท่านถนัดทางช่างมากกว่า
นะครับแผนงานเคหะและชุมชนอยู่ตรงไหนครับกองช่าง เพราะฉะนั้นถ้าท่านดูเป็น
การจัดทำข้อบัญญัติก็เช่นกัน เราตั้งประมาณการรายรับและเราก็ต้องมีรายจ่าย
ด้วยและมันก็มีรายไตรมาส ๔ ไตรมาสท่านสมาชิกเป็นเครื่องมือสำคัญเขาบอกแล้ว
ว่าตามมาตรา ๔๔ อบต.ประกอบด้วยนายกและสภาต้องคู่กันที่นี้การตั้งงบตัวนี้ผม
สังเกตว่ากตผิดหรือไม่ผิดนะครับมันเป็นแค่การเสนอร่างผมอยากทราบว่าก่อนที่
ท่านจะแถลงงบประมาณท่านประธานสภาและสมาชิกจึงไม่ถือว่าเป็นสาระสำคัญ
เพราะเขาเสนอต่อประธานสภาให้สมาชิกฝ่ายบริหารก็จะเสนอ ผมอยากทราบว่า
ในปีงบประมาณ ๓๐ มิถุนายน เราประชุมวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ที่จริงยอดเงิน
เหลือเท่าไรมันต้องบอกเราได้แล้วแต่ตอนนี้ไม่สามารถบอกได้ตอนนี้เงินฝาก
ธนาคารเหลือเท่าไรก็ต้องบอกให้มาให้ชัดว่าจริงๆแล้วมันต้องพร้อมที่จะเสนอต่อ
สภา เงินสะสมเหลือเท่าไรเงินทุนสำรองสะสมไว้เท่าไร เพราะผมจะมาทำ
ก่อสร้างอาคารถ้าไม่มีเงินสะสมเหลือผมจะเอาเงินที่ไหนมาทำ ด้วยในฐานะที่เป็น
ปลัดและเจ้าหน้าที่งบประมาณด้วยเจ้าหน้าที่นี่ก็เป็นเลขาสภาด้วยเป็นนายกด้วย
ผมประชุมสภาครั้งนี้ปกติแล้วทำไม ผอ. คลังไม่เข้า ผอ.ช่างไม่เข้า นี่คือ
สาระสำคัญเพราะถ้าเราจะถามว่าจะถามใครจะถามว่าจะถามอะไรตอบได้ก็ตีไป
ผมอยากรู้ว่าตอนนี้เงินสะสมเหลือเท่าไรพอผมจะมาเป็นปลัดวันที่ ๒ ตุลาคม

ผมจะรู้แล้วว่าผมต้องจ่ายเงินอะไรบ้างเพราะเดือนตุลาคมนี้เงินยังไม่เข้าถามว่าถ้ามี ๑๐ ล้านจริงพนักงานต้องได้รับเงินเดือนแต่ผมถามว่าถ้าเดือนตุลาคมไม่มีเงินเดือนจะเอาเงินที่ไหนจ่ายผมก็อยากรู้อีกตรงนี้แล้วที่นี้เวลาตั้งงบประมาณรายจ่ายท่านเปิดคูนะตั้งรับภาษีโรงเรือนและที่ดินเขายกเลิกไปตั้งนานแล้วเก็บไม่ได้แล้วมันจะมี พ.ร.บ. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อันนี้ก็ไม่มีถ้าเรา ไม่ตั้งรับเอาไว้มันก็ลำบากแต่ทำให้มันถูกต้องหรือไม่ เพราะฉะนั้นแต่ละหมวดแต่ละส่วนจริงๆแล้วเอาอย่างนี้แล้วกัน ผมอยากได้เงินฝากธนาคารเหลือเท่าไร เงินสะสมเหลือเท่าไร เงินสำรองหรือเท่าไรและเงินตามร่างข้อบัญญัติ กรกฎาคม สิงหาคมกันยายน ตอนนี้เงินเข้ามาเท่าไรจากการที่เราตั้งไปไว้มันขาดเหลือเท่าไรเขาต้องชี้แจงและเรารู้เพราะเรา จะอนุมัติอะไรพรุ่งนี้ถามว่ามันเป็นปัญหาไหม นี่คือระบบกฎหมายข้อบัญญัติคือระเบียบกฎหมายเราต้องถือปฏิบัติตามนี้ พิจารณาร่างข้อบัญญัติมาแล้วก็ปีและแต่ละปีเข้าได้รายงานต่อท่านหรือไม่ว่าต้องจ่ายเท่าไรเหลือเท่าไรรับเท่าไรที่นี้ก็บอกพร้อมอยู่ตรงนี้ การตั้งภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเพราะการต้องอธิบายให้เขาด้วย ผมจะบอกว่าที่น้องเขาอธิบายที่ตรงนี้ ร้อยละ ๙๐ ที่ผมเคยเป็นปลัดมา สมาชิกไม่เคยถามเรื่องอะไรเลยเขาถามแต่ว่าถนนคอนกรีตจะลงหมู่บ้านผมไหมเขาสนใจแค่นี้แต่ที่นี้ยกตัวอย่างเช่นงบประมาณปีนี้ตั้งไว้ ๗๖ ล้านอย่างน้อยต้อง ๑๕% งบลงทุนต้องไปตรงนี้ไม่ใช่ว่าตั้งไว้ ๔๐ ล้านทำงานได้จริงแค่ ๓ ล้านเรื่องเงินที่เหลือเอาไว้ทำอะไร ผมจะต้องชี้แนะนำสมาชิกทราบด้วยทุกที่ที่ผมไปผมไม่เคยมีปัญหาที่ไหนเลยว่าจะต้องจ่าย เพราะฉะนั้นการทำแผนถือว่าเป็นสาระสำคัญผมทำข้อบัญญัติก็ต้องรู้ว่ามาจากแผนไหนไหนแผนที่เท่าไร ยิ่งไงก็ให้เป็นไปตามระเบียบไม่ต้องมาแก่น้องก็บอกว่าจะทำอาคารสำนักงานถามว่าถ้าไม่มีเงินทำได้หรือไม่ครับไม่ได้ครับผมก็เลยบอกว่าตอนนี้ช่างก็ไม่มีประมาณแบบแปลนก็ไม่มี BOQ ก็ไม่มีปีที่แล้วถ้าเสนอร่างข้อบัญญัติมี BOQ หรือไม่ ปีนี้ไม่มีผมก็โยกมาตรงนี้จะกันถ้าท้องถิ่นอำเภอถาม ผมจะเข้าไปชี้แจงเองท้องถิ่นอำเภอไม่มีหน้าที่ที่จะทำอะไรกับเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ที่นี้ร่างข้อบัญญัติตัวนี้ผมบอกว่าถ้ายังงออย่าให้มันเกิดข้อขัดแย้งเราต้องเสนอก่อน ๑๕ สิงหาคมค่อยๆผ่านไปเลยรับร่างจะมาวันที่ ๒ ผมว่าผมมีอำนาจเต็มเป็นทั้งนายกด้วยแล้วจะเอาให้ชัดตัวนี้ผมจะรับผิดชอบทุกคำพูดถ้าผมพูดผิด ก็จะเป็นการกับผลถ้าผมพูดถูกแต่ทุกคนต้องรับผิดชอบในคำพูดเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมถามจริงๆท่านจะขอแปรญัตติใหม่ครับ น่าจะไม่ใช่ไรใช่ใหม่ครับ ผมถามเดี่ยวเราจะตั้งคณะกรรมการแปรญัตติการพิจารณาร่างผมขอถามท่านก่อนปีที่แล้วท่านใช้เวลากี่วันในการพิจารณาร่างทั้งหมดนะครับเสร็จสิ้นกระบวนการ ที่นี้ขึ้นตอนคนที่ถอดเทปรายงานการประชุมมีเขาใช้ใหม่ครับถ้าเจ้าหน้าที่เข้าตรวจให้ใช้ใหม่ครับผมจะยกตัวอย่าง การตั้งเลขาชั่วคราวในกฎหมายไม่มี การตั้งเลขาชั่วคราวไม่มีการประชุมชั่วคราวไม่มี ตามระเบียบกฎหมายและมันเป็นสาระสำคัญมากตามมาตรา ๕๗ ก็ต้องตั้งปลัดหรือสมาชิกท่านปลัดไม่อยู่สมาชิกต้องตั้งยื่นพื้นส่วนหนึ่งสมมติจำชื่อคนที่ไม่มีก็เลยขาดชั่วคราวแต่ถ้าเขามานั่งอยู่ก็ต้องทำ ท่านสมาชิกต้องรู้แหละไปหากฎหมายต้องอ่านนะครับเพราะความผิดพลาด ที่เกิดขึ้นมันมี ถ้าเอาตามระบบจริงๆ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติอย่างน้อยต้องใช้เวลา ๙ วันถ้าผมมาวันที่ ๒ ตุลาคม ผมจะดูกระบวนการนี้ด้วย

นี่คือเป็นระเบียบกฎหมายข้อบังคับการประชุมสภาวันที่ ๑ เราเสนอร่างวันที่ ๒ คณะกรรมการแปรรูปคดีจะต้องรับร่างคำแปรญัตติไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมงก็วันแล้ว ครบ ๓ วันแล้วครบการจัดตั้งคณะกรรมการแปรรูปคดีต้องประชุมอีกก็วันครบอีก ๑ วันต้องเชิญนายกต้องเชิญสภาแปรญัตติ ก็ต้องหารือกันไว้ต้องใช้วันที่เท่าไรที่นี้ เราจะประชุมสภาต้องส่งหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วันแล้ววันประชุมอีก ๑ วัน ไม่ต่ำกว่า ๔ วันตามระเบียบกฎหมาย ผมอยากให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลไปตอนไหน ก็ต้องเป็นต้นแบบเป็นท้องถิ่นที่เป็นตัวอย่างในจังหวัดให้ได้ แม้แต่ท้องถิ่นอำเภอแม้แต่ผู้ว่าก็ต้องฟังกันหน่อย ผมก็ดูตลอดว่าตรงไหนผิด ตรงไหนถูกสำนักงานใหม่ผมก็ดูเหมือนกันผมก็ต้องดูคำพิพากษาจริงๆแล้วผมก็ต้องใช้สภาเป็นกฎหมายรองรับผมก็เลยเชิญนิติกรมาพูด นิติกรก็รู้แล้วกฎหมาย จัดตั้งมาตรา ๔๔ อบต.ประกอบด้วยนายกและสภา ผมจะให้ห้องอ่านใหม่ไลน์ ก่อนที่จะสร้างอาคารมีใครเกี่ยวข้องบ้าง ผมจะให้ห้องเขาถอดคำพิพากษา ผมได้ เข้าไปดูสำนักงานใหม่แล้วทิศเหนือจะจดกับโคกกลอย ที่ตะวันออกจะจด ทำอยู่ ทางหัวห้าสำนักปลัดต้องหากคนมาช่วยนะครับเพราะเมื่อน้องนิติกรได้ ลาดตลอดก็ต้องการคนมาช่วยทำงานในตรงนี้ และเอกสารทุกตัวผมมาก็ต้องค้นหา มาด้วย ร่างนี้มันไม่สมบูรณ์แล้วครับแต่ผมจะถามท่านว่าท่านจะยืนภายใน ๒๔ ชั่วโมง ถ้าท้องถิ่นอำเภอตรวจร่างข้อบัญญัติถ้าเกิดมีปัญหาผมจะมาชี้แจงเอง ผมขอถาม รักษาการผอ. กองคลังครับผมจะถามว่าในฐานะที่ท่านเป็นรักษาการปกครองคลัง อำนาจหน้าที่ตามข้อ ๒๒ ตามระเบียบงบประมาณท่านต้องเป็นผู้ช่วยปลัด ผมถาม ว่าเงินสะสมเหลือเท่าไร เอาที่ใส่ไว้ ๑๐ ล้านปกติมันไม่ใช่ แต่ข้อเท็จจริงมันไม่ใช่ ผมอยากให้ท่านใส่ตามข้อเท็จจริงจะไม่เกิดข้อขัดแย้งได้มันจะไปได้ด้วยกันมันเหลือ ๑๐ ล้านผมในฐานะปลัดผมมาก็ต้องใช้เงินสะสมในการก่อสร้างอาคารแต่ที่นี้เงินไม่มีแล้วคุณต้องบอกความจริงผมและผมจะได้เดินถูกใจ มันมีอยู่ ๔ แสนกว่าเองครับ ผมก็เลยจะถามว่าฉันจะขอแปรญัตติใหม่ถ้าจะขอไปมันจะอยู่ เงินสิบล้านแต่จริงๆ มันเหลือแค่ ๔ แสนกว่าเองครับ ถ้าท้องถิ่นอำเภอ เกิดตามผมจะขอชี้แจงเอง เท่านั้นจบ ท่านสมาชิกที่สร้างอาคารนี้มันต้องมีฎีกาเบิกจ่ายใช้ใหม่ครบการไปหา ฎีกาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันอย่าเพิ่งจะอยู่กับนิติกรท่านเข้าใจไหมครับไม่ทราบว่ามี ผอ. กองคลัง คนเก่าย้ายไปไหนครับผมจะตามไปถึงที่ครับ ราชการเงินตกน้ำไม่ ไหลตกไฟไม่ไหม้ ฉะนั้นผมมาตรงนี้ต้องการอำนวยความสะดวกให้ท่านได้ผมจะ เดินต่อผมจะไม่ยุ่งของเก่ายกตัวอย่างเช่น อาคารนี้มันทำสัก ๕ งานงานไม่เสร็จงวด ที่ ๕ แต่เขาเบิกไปแล้วแต่ผมจะสนใจไหมผมไม่สนใจผมจะไปมาประมาณราคาว่า ต้องใช้เงินอีกเท่าไรที่จะสร้างให้เสร็จตามวัตถุประสงค์ที่ข้าราชการได้ประโยชน์ เรื่องอื่นค่อยว่ากัน ที่ผมพูดถึงจุดนี้ท่านประธานสภาครับเงินสะสมมันไม่ตรงครับ ไม่ต้องทำให้ตรงก่อนนะครับเพราะถ้าผมมารับมันจะไม่เป็นจริงอย่างที่เรารู้ว่าเหลือ เหลือ ๔๐๐,๐๐๐ บาท เท่านั้นจบครับ เวลารับร่างผมจะอธิบายขั้นตอนต่อไปนะ ครับเราจะเลือกคณะกรรมการคณะกรรมการแปรรูปคดีว่าท่าน อย่างนั้นครับถ้า ท่านนะครับขอเสนอแนะประธานคนหนึ่ง เลขาคคนหนึ่ง กรรมการสัก ๓ คน ถ้าตั้ง ๗ คณะกรรมการเขาเขาเรียกคณะกรรมการวิสามัญ ถ้าอย่างนั้นตั้งสัก ๕ ท่าน ประธานสภาให้สมาชิกเสนอมันมีอยู่ ๔ ประเด็นในการพิจารณาร่าง ๑ จำนวน

คณะกรรมการแปรญัตติ ๒ วันที่จะรับคำแปรญัตติ ๓ วันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ๔ วันรับร่างข้อบัญญัติ จากนั้นก็เลือกมาแต่ละคน มีคนเสนออีกใหม่ถ้าไม่เสนอความเห็นชอบ ๕ คนนี้จากนั้นก็เสนอแต่ละคนเสร็จ ประธานต้องพักประชุม ๑๕ นาทีเพื่อให้คณะกรรมการที่ท่านเลือกไปประชุมว่าใครเป็นประธาน ใครเป็นเลขานุการใครเป็นกรรมการโดยปลัดจะเป็นประธานในที่ประชุมแล้วก็ต้องเขียนไปในรายงานด้วย คณะกรรมการแปรญัตติจะต้องมาเสนอว่าใครเป็นประธาน ใครเป็นเลขานุการใครเป็นกรรมการเสร็จประธานก็ต้องหาหรือในที่ประชุมว่าจะรับร่างไปวันไหนนัดในที่ประชุมได้ไหมถามว่านี่คือร่างข้อบัญญัติถือเป็นสาระสำคัญนัดในที่ประชุมไม่ได้ นัดล่วงหน้าไม่ได้ต้องทำเป็นหนังสือล่วงหน้า ๓ วันเท่านั้น มีใครจะสอบถามผมหรือไม่ครับ สอบถามได้เลยครับ

นายพีระภัทร ทวีจิต
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗
นายดลคำหัย ลอดบุตร
ประธานสภา

ผมจะสอบถามเรื่องงบประมาณสิ่งก่อสร้างและที่ดิน เห็นไม่มีอยู่ในร่างฯ ครับ สมมุติว่าบ้านผมจะซุบแต่มีไม่มีอยู่ในแผน

ขอขอบคุณท่านปลัดสถิตย์ รัตนวิ นะครับ ฉะนั้นวันนี้ก็รับร่างข้อบัญญัติผมขอมติด้วยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยอง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ วาระที่ ๑ (ขึ้นรับหลักการ) โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๔ เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง

งดออกเสียง จำนวน - เสียง

นายดลคำหัย ลอดบุตร
ประธานสภา

๓.๓ เพื่อพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยอง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และกำหนดระยะเวลาเปิดรับคำแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

นายนรินทร์ เจริญสุข
สมาชิกสภา หมู่ ๖

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมสมาชิกสภา หมู่ที่ ๖ เป็นเลขานุการสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามารถระมัดระวังไม่ได้ และในการพิจารณาในวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ นั้น ข้อ ๑๑๕ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะกำหนดนัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลานัดประชุม

นายดลคำหัย ลอดบุตร
ประธานสภา

ก่อนอื่นขอให้ที่ประชุมกำหนดว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติที่ท่านทั้งนี้ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ และไม่เกิน ๗ คน เสนอโดยการยื่นขึ้นแล้วแจ้งจำนวนคณะกรรมการฯ ที่ตนเห็นสมควร โดยมีผู้รับรองด้วยการยกมือไม่น้อยกว่า ๒ คน

นายธเนศ สุขท่ากอ
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.หล่อยอง ทุกท่าน กระผมเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๕ คน ครับ

นายตลต้าหยัด ลอดบุตร
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออย่างอื่นหรือไม่ เมื่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยให้คณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบด้วย จำนวน ๕ คน

นายธเนศ สุขท่ากอ
สมาชิกสภา หมู่ ๒

ต่อไป เป็นการเลือกกรรมการแปรญัตติฯ คนที่หนึ่ง ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง โดยการยื่นขึ้นแล้วเสนอชื่อผู้นั้น โดยให้มีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน ขอเชิญครับ

เสนอ นายพีระภัทร หวังจิตร สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ โดยมี

๑. นายสมพงศ์ สุเมษฐ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ ผู้รับรอง

๒. นายอุดม ชัยนกิจ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ ผู้รับรอง

นายตลต้าหยัด ลอดบุตร
ประธานสภาฯ

ขอมติที่ประชุมสภาให้ความเห็นชอบกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายตลต้าหยัด ลอดบุตร
ประธานสภาฯ

ที่ประชุมเห็นชอบให้ นายพีระภัทร หวังจิตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑

นายธเนศ สุขท่ากอ
สมาชิกสภา หมู่ ๒

ลำดับต่อไป เป็นการเลือกกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ โดยการยื่นขึ้นแล้วเสนอชื่อผู้นั้น โดยให้มีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน

เสนอ นายสว่าง ระยาพัก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ โดยมี

๑. นายทวี เตชากุล สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ ผู้รับรอง

๒. นายพีระภัทร หวังจิตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ ผู้รับรอง

นายตลต้าหยัด ลอดบุตร
ประธานสภาฯ

ที่ประชุมเห็นชอบให้ นายสว่าง ระยาพัก สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายตลต้าหยัด ลอดบุตร
ประธานสภาฯ

ที่ประชุมเห็นชอบให้ นายสว่าง ระยาพัก สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒

นายธเนศ สุขท่ากอ
สมาชิกสภา หมู่ ๒

ลำดับต่อไป เป็นการเลือกกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ โดยการยื่นขึ้นแล้วเสนอชื่อผู้นั้น โดยให้มีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน

เสนอ นายบัญญัติ สารวงค์ สมาชิกสภา หมู่ ๘ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ โดยมี

๑. นายธรรมรักษ์ บุญเรือง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ ผู้รับรอง

๒. นางสาวจุฑารัตน์ ทองสกุล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ ผู้รับรอง

นายตลต้าหยัด ลอดบุตร
ประธานสภาฯ

ที่ประชุมเห็นชอบให้ นายบัญญัติ สารวงค์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘ เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเอกฉันท์

นายคล้าหัยด์ ลอดบุตร
ประธานสภาฯ

ที่ประชุมเห็นชอบให้ นายบัญญัติ สารวงค์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘
เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓

ลำดับต่อไป เป็นการเลือกกรรมการแปรญัตติคนที่ ๔ ขอให้สมาชิกสภาฯ
เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๔ โดยการยื่นขึ้นแล้วเสนอ
ชื่อผู้นั้น โดยให้มีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน

นายธเนศ สุขท่ากอ
สมาชิกสภา หมู่ ๒

เสนอ นายทวี เดชากุล สมาชิกสภา หมู่ ๙ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
โดยมี

๑. นายนรินทร์ เจริญสุข สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ ผู้รับรอง
๒. นายสมพงศ์ สุเมษฐ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ ผู้รับรอง

นายคล้าหัยด์ ลอดบุตร
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

ที่ประชุมเห็นชอบให้ นายทวี เดชากุล สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙
เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔
มีมติเห็นชอบเอกฉันท์

นายคล้าหัยด์ ลอดบุตร
ประธานสภาฯ

ที่ประชุมเห็นชอบให้ นายทวี เดชากุล สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙
เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔

ลำดับต่อไป เป็นการเลือกกรรมการแปรญัตติคนที่ ๕ ขอให้สมาชิกสภาฯ
เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๕ โดยการยื่นขึ้นแล้วเสนอ
ชื่อผู้นั้น โดยให้มีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน

นายธเนศ สุขท่ากอ
สมาชิกสภา หมู่ ๒

เสนอ นายสมพงศ์ สุเมษฐ์ สมาชิกสภา หมู่ ๓ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
โดยมี

๑. นายบัญญัติ สารวงค์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘ ผู้รับรอง
๒. นายอุดม ชัยนิกิจ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙ ผู้รับรอง

นายคล้าหัยด์ ลอดบุตร
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

ที่ประชุมเห็นชอบให้ นายสมพงศ์ สุเมษฐ์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓
เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕
มีมติเห็นชอบเอกฉันท์

นายคล้าหัยด์ ลอดบุตร
ประธานสภาฯ

ที่ประชุมเห็นชอบให้ นายสมพงศ์ สุเมษฐ์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓
เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕
พักการประชุม ๑๕ นาที

นายคล้าหัยด์ ลอดบุตร
ประธานสภาฯ

ที่ประชุมมีคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน ๓ ท่าน เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในส่วนของ
คณะกรรมการ จะให้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการและเลขานุการฯ กันเองในที่
ประชุมได้เลยครับ

นายคล้าหัยด์ ลอดบุตร
ประธานสภาฯ

สรุปเป็นอันว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุม ประกอบด้วย ดังนี้

๑. นายพีระภัทร หวังจิตร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ เป็นประธานกรรมการ
๒. นายสว่าง ระยาพัก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ เป็นกรรมการ
๓. นายอุดม ชัยนิกิจ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙ เป็นกรรมการ
๔. นายทวี เดชากุล สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙ เป็นกรรมการ
๕. นายบัญญัติ สารวงค์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘ เป็นเลขานุการ

นายตลิดำหยัด ลอดบุตร
ประธานสภา

ที่ประชุมได้กำหนดจำนวนคณะกรรมการไว้และเลือกครบแล้ว ต่อไปในการยื่นแปรญัตติกำหนดเวลาในการยื่นแปรญัตติต่อคณะกรรมการฯ โดยให้ยื่นได้ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง โดยมติที่ประชุมสภา ในการนี้ขอเชิญที่ประชุมเสนอระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ควรกำหนดวันใด ระยะเวลาเท่าใด และเสนอที่ใด

ก็เป็นไปตามระเบียบให้ทางสภาลงรับรองและทางคณะกรรมการแปรญัตติได้ดำเนินการตามขั้นตอน ซึ่งขอหารือในเรื่องของกรอบเวลาที่จะให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา คือวันนี้สภา อบต.หล่อยูง มีการประชุมสภา วาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. หลังจากเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติเสร็จ ก็จะเป็นเวลาเริ่มรับคำแปรญัตติตามหัวข้อมติต่อไปนี้

- วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
- วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
- วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอคำแปรญัตติให้ยื่นเสนอต่อคณะกรรมการ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดคณะกรรมการแปรญัตติฯ จะต้องประชุมในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง เพื่อที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ส่งรายงานให้ประธานสภาฯ ทราบ และประธานสภาฯ จะส่งรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ให้ผู้บริหารและสมาชิกอีกครั้ง ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ และจะเปิดให้มีการประชุมสภา เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ ในวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ และวาระที่ ๓ ขึ้นลงมติ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบในการรับคำแปรญัตติและให้คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมและรับคำแปรญัตติจากสมาชิกว่าท่านจะเสนอคำแปรญัตติในประเด็นใดบ้าง ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีก็คงจะต้องสรุปว่าหัวข้อมติของเวลาให้คณะกรรมการรับคำแปรญัตติและสมาชิกจะเสนอคำแปรญัตติได้ในวัน เวลา ดังต่อไปนี้

- วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
- วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
- วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

ก็คงจะเป็นมติตามกระบวนการนี้ มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมสภา สมาชิกท่านใดเห็นควรให้คณะกรรมการรับคำแปรญัตติ ตามหัวข้อมติที่กำหนดนี้ ขอยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการรับคำแปรญัตติในวันเวลาดังต่อไปนี้

- วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
- วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
- วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

นายดลดำหัยต์ ลอดบุตร
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
นายดลดำหัยต์ ลอดบุตร
ประธานสภาฯ

ทั้งนี้ก็จะมีการประชุมกันอีกครั้ง เพื่อขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ และวาระที่ ๓ ชั้น
ลงมติ กระผมจะแจ้งหลังจากที่ได้ขอขยายเวลาสมัยประชุมสามัญจากอำเภออีกครั้ง
และได้รับอนุมัติให้เปิดได้ว่าวันที่เท่าไร แล้วจะแจ้งอีกครั้งครับ

รับทราบ

สรุปมติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบให้มีการประชุม ดังนี้

๑. ขอให้สภา อบต.เห็นชอบกำหนดให้ผู้ที่ต้องการส่งคำแปรญัตติฯ ยื่นต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ในวันที่ ๑๓ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เป็นเวลา ๓ วัน
 - วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
 - วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
 - วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
๒. ให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ เสนอคำแปรญัตติฯ ที่ได้ผ่านการพิจารณาแล้ว
และให้เสนอต่อประธานสภาฯ (ตามระเบียบข้อ ๒๐ ให้ประธานสภาฯ ส่งร่างที่
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วให้กับสมาชิกสภาฯ ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง
ก่อนวันประชุมสภาฯ) ภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
๓. กำหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓
ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านมาเข้าร่วม
ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔
นายดลดำหัยต์ ลอดบุตร
ประธานสภาฯ

นายสถิตย์ รัตนฉวี

รับทราบ

เรื่องอื่นๆ

สมาชิกท่านใดมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญได้ครับ

เมื่อก็ผมเข้าไปห้องคลังผมบอกว่าให้แก้อยอดนี้ให้ถูก คลังก็บอกว่าแก้อย่าง
ก็ยังไม่เบิกจ่ายถ้ายังไม่เบิกจ่ายยอดคงเหลือยอดสะสมยังคงเดิมแต่เราต้องเขียนว่า
มีหนี้ผูกพันอยู่ต้องเขียนให้ละเอียด แสดงว่าเงินยังอยู่ที่นี้มันมีประเด็นอยู่ว่าจะ
ตั้งโครงการใหม่ผมขออย่างนี้นะครับระเบียบการใช้จ่ายเงินสะสมมันมีระเบียบว่า
ด้วยการเงินข้อ ๘๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะจ่ายขาดเงินสะสมได้ไม่เกิน
ร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนของปีนั้น มันแก้ไขของกร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้เงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑. ให้ทำได้เฉพาะกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่ทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายกำหนดนี้คือสาระสำคัญต้องอยู่ในแผนถ้าไม่อยู่ในแผนต้องไปเข้าแผนถ้าไม่อยู่ในแผนเรียบร้อยครับ

๒. ไม่ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

๓. เมื่อรัฐให้จ่ายเงินสะสมแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปีงบประมาณถัดไป ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีที่ในสถานการณ์เกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค้ำจนถึงสถานการณ์คลี่คลายสภาพในระยะยาว

ผมถามว่าหนังสือสั่งการกับระเบียบอะไรเหนือกว่าต้องระเบียบอยู่แล้วครับ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวง ประกาศหนังสือสั่งการ หนังสือสั่งการจะเป็นเหนือกว่าระเบียบไม่ได้ ท่านประธานครับ สมมติว่าเกิดอนุมัติผิดไปก็ต้องเฉลี่ยกันนะครับที่เสียหายไปต้องขอโทษด้วยนะครับ ประธานสภาตัวดีเลยครับก็เป็นประธานสภาในที่ประชุม ฐานะหนึ่งเป็นสมาชิกและไปรับตำแหน่งประธานสภา ฉะนั้นประธานสภาต้องต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิต้องรอบรู้ ที่พูดว่าเขาจ่ายขาดเงินสะสมและกลับไปตั้งจ่ายรายการใหม่ สภาต้องรู้ไว้ว่าถ้าเราอนุมัติเงินสะสมไปแล้วมันจะมีภาระผูกพันในปีถัดไป การจะแก้ไขมติ อย่างเช่นก็บอกว่าการจ่ายขาดเงินสะสมท่านต้องถามนะครับ ๑ ปลัดต้องทำถ้ามีเลยคะไม่ต้องเสนอหน้าที่เลขานุการไม่ได้รวบรวมระเบียบงบประมาณปลัดเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณปลัดก็ต้องรู้อ้างว่าไม่รู้ไม่ได้ ฉะนั้นต้องทำให้ถูกประจำตัวไม่มีอะไรผิดในรายงานการประชุมของผม จะเขียนอย่างละเอียด ผมจะเล่าอะไรให้ฟังครับผมได้รับทุนการศึกษาผมเรียนรามจากบริษัท ๑ บริษัทชานโต้ส ผมพูดที่ไหนเมื่อผมจบด้วยความปรารถนาดีจากยาถ่ายพยาธิชานโต้ส ผมก็ได้รับผลมาตลอด คุณเคยได้ยินไหมครับผมได้ทุนจากบริษัทชานโต้สชาใครไม่เอาผมออกจากตลอดระยะเวลา ๔ ปีผมไม่ขออะไรมากไปพูดที่ไหนก็พูดอย่างนี้แหละครับ ผมต้องการมาช่วยราชการนะครับมาวางระบบก่อนที่จะมาวันที่ ๒ ตุลาคม ผมขอฝากไว้เท่านี้ นะครับอีกเรื่องครับ ห้ายเหมือนคดีเสาไฟฟ้ามีช่างอยู่ ๑ คนเป็นลูกจ้างอยู่ที่ เขาตั้งไปเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างซึ่งระเบียบมันไม่กำหนดลูกจ้างมันแต่งตั้งเป็นกรรมการตอนนี้ติดคุกครับเหลือแต่ฎีกาอย่างเดียว

เขาก็เลยบอกว่าเขายอมรับ เสียดีกว่าเดียวได้รับพระราชทานก็ได้ออกมา
เขาบอกว่ามันมีอะไรอีกกว่านั้นแสดงว่าพูดตรงๆ ถ้าคุณไปรับค่าสินบนแล้วเดียว
ก็ต้องรับตามไป

นายตล่ำหัยต์ ลอดบุตร
ประธานสภาฯ

ก็ขอขอบคุณท่านปลัดสถิตย์ รัตน์ฉวี ไว้โอกาสนี้ด้วยในครั้ง แต่ทุกคนก็
ได้ความรู้จากท่านไปบ้างแล้ว ทั้งประธานสภาและสมาชิก สภา อบต. ท่านมีอะไร
แนะนำได้ก็ยินดีนะครับ มีสมาชิกท่านใดมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญ
ได้ครับ

ที่ประชุม
นายตล่ำหัยต์ ลอดบุตร


ไม่มี

ถ้าไม่มีระดมขอปิดการประชุมสภาในวันนี้ครับ ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุก
ท่านครับที่เข้าร่วมประชุมสภา ขอขอบคุณครับ

ปิดการประชุม

เวลา ๑๑.๔๕ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดบันทึกรายงานประชุม
(นายนรินทร์ เจริญสุข)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง 

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายตล่ำหัยต์ ลอดบุตร)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

เขาก็เลยบอกว่าเขายอมรับ เสียดีกว่าเดียวได้รับพระราชทานก็ได้ออกมา
เขาบอกว่ามันมีอะไรลึกกว่านั้นแสดงว่าพูดตรงๆ ถ้าคุณไปรับค่าสินบนแล้วเดียว
ก็ต้องรับตามไป

นายตลต้าหยัด ลอดบุตร
ประธานสภาฯ

ก็ขอขอบคุณท่านปลัดสถิตย์ รัตนฉวี ไว้โอกาสนี้ด้วยในครับ แต่ละคนก็
ได้ความรู้จากท่านไปบ้างแล้ว ทั้งประธานสภาและสมาชิก สภา อบต. ท่านมีอะไร
แนะนำได้ก็ยินดีนะครับ มีสมาชิกท่านใดมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญ
ได้ครับ

ที่ประชุม
นายตลต้าหยัด ลอดบุตร

ไม่มี

ถ้าไม่มีกระผมขอปิดการประชุมสภาในวันนี้ครับ ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุก
ท่านครับที่เข้าร่วมประชุมสภา ขอขอบคุณครับ

ปิดการประชุม

เวลา ๑๑.๔๕ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดบันทึกรายงานประชุม

(นายนรินทร์ เจริญสุข)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่ออยู่ ชั่วคราว

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายตลต้าหยัด ลอดบุตร)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่ออยู่